



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการกรม กรมประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1321, 1329 โทรสาร 0-2618-7445

ข่าวที่ 14 / 2547

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547

ความคืบหน้าโครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการมากขึ้น และได้เริ่มโครงการใหม่ ๆ อีก 2-3 โครงการ คือ โครงการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงพันธุ์ปลาต่าง ๆ

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับแจ้ง จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการว่า นายวีระ รอดเรือ่ง ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ นับตั้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนและเขียนเขียนโครงการเป็นประจำ อาทิ นายฉัฐฤกษ์ แก้วโสวัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัทอัลติมาโพลีเมอร์ จำกัด นายประสงค์ แสงทองสุข และ นายสุพจน์ หนูเนียม ได้ร่วมใจนำอุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ สีน้า และข้าวสารมามอบให้ในโครงการ ฯ ซึ่งในขณะนี้ทางโครงการได้เริ่ม โครงการใหม่ ๆ อีก 2-3 โครงการ คือ **โครงการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงพันธุ์ปลาต่าง ๆ** สำหรับการเกษตรก็จะมีปลูกมะม่วง มะกอกน้ำ และกำลังหาพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ ที่เป็นพืชผักสวนครัวมาปลูก จะนำปลาดุก และปลาเบญจพรรณมาเลี้ยง เพื่อเป็นอาหารของนักเรียนลูกพระดาบส ที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 40 คนในต้นเดือนมกราคม 2547

สำหรับปลาสดที่เลี้ยงไว้ 38 ไร่ คาดว่าจะจับได้ประมาณต้นปีหน้าและคิดว่าคงได้ประมาณไร่ละ 20,000 ตัว จะนำปลาที่จับไปจำหน่ายเพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เด็กที่เข้ามาเรียนหรือเข้ามาปฏิบัติงานก็จะกินฟรีและเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดจนจบหลักสูตร ส่วนความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ขณะนี้มีอาคารเรียนนอน 3 หลังใหญ่ ๆ และบ้านเรือนแถวอีก 6-7 หลัง สามารถจะรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คนขึ้นไป แต่ยังคงขาดน้ำประปาที่จะบริโภค คาดว่าต้นปี 47 จะมีน้ำเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางปูได้นำน้ำมาให้ใช้ทุกวัน ส่วนการรับนักเรียนปีการศึกษาใหม่นั้น จะพิจารณาจากผู้ที่มีความประสงค์เข้ามาเรียน มีความประพฤติดี มีความรู้อ่านออก เขียนได้ จบ ป.6 ขึ้นไป ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องอาศัยงบจากจังหวัดและงบจากท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กจบการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อจะได้ออกไปร่วมพัฒนาสังคม คนที่มีความรู้มากขึ้นทำให้รู้จักตนเอง รู้จักกินรู้จักใช้ อย่างพอเพียงก็จะทำให้ตัวเองและสังคมมีความสุขขึ้นได้
